

TRITON

ที่ TRITN-SET 023/2563

วันที่ 23 กันยายน 2563

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทราบว่า ตามที่ บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON) จำนวนทั้งสิ้น 380,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.01 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุน 208,356,981.48 บาท มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON เป็นการลงทุนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของ GLOCON ผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของ GLOCON ซึ่งจะทำให้ GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกรรม การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ GLOCON เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทยจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.91 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 1 คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.88 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ดังกล่าว ส่งผลให้ GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติกรใด ๆ ของบริษัทยจดทะเบียน พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร